
Svar umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar dags. 5. febrúar 2020 við erindi Axels Kaaber 

íbúa í hverfinu.  

Deiliskipulagið var ekki samþykkt í borgarráði og þar af leiðandi aldrei tekið gildi. 

Skóla- og frístundarsvið hefur óskað eftir að skipulagið klári þetta mál. Að tillaga að færslu bílastæða 

verði samþykkt. Hvar það er statt veit ég ekki. 

Það er alveg ljóst að bílastæðum verður ekki færð fyrr en nýtt deiliskipulag verður samþykkt. 

  

Kveðja, Víðir Bragason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erindi Axels Kaaber um deiliskipulag við Hvassaleitisskóla, sent umhverfis- og skipulagssviði 

5.febrúar 2020.  

Deiliskipulag lóðar Hvassaleitisskóla 

Mig langar til að vita hvort áform um að leggja bílaplan syðst á lóð Hvassaleitisskóla séu enn í gildi. Ég 

finn hvergi gildandi deiliskipulag lóðarinnar. Bílastæðið átti að vera á rauðmerktum reit á 

meðfylgjandi mynd: 

 

 
 

Bestu kveðjur 

 

_______________ 

Axel Kaaber 

 


